

Thông tin của đội lực lượng đặc nhiệm về việc tuyển sinh và chức năng quản lý

Nhóm bảo trợ	Quản trị trường học vùng Osseo quận 279
Bối cảnh và mục đích	<p>Việc tuyển sinh và năng lực quản lý lực lượng đặc nhiệm sẽ cung cấp một cách có ý nghĩa trong việc tham gia với các thành viên cộng đồng, cũng như khu vực trường Osseo, Minnesota Area luôn chủ động đánh giá cơ sở sử dụng, xu hướng tuyển sinh và thực hành tốt nhất về tuyển sinh và duy trì. Mục đích cụ thể của các nhóm lực lượng đặc nhiệm là để thu hút phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng trong việc tham khảo cho quận về tuyển sinh và năng lực quản lý.</p> <p>Nhóm lực lượng đặc nhiệm sẽ nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến việc nhập học và năng lực quản lý (ví dụ, học sinh ghi danh và các xu hướng nhân khẩu, dữ liệu được chọn trường, và sử dụng các trường học); dự báo tác động và các vấn đề cần giải quyết; và phát triển một cách toàn diện, tầm xa trong khuôn khổ để trình bày cho Tổng Giám Đốc. Khuôn khổ đó sẽ được sử dụng để cải thiện quy hoạch trong tương lai và làm cho nó rõ ràng hơn.</p> <p>Trong khi tổng giám đốc duy trì thẩm quyền quyết định, những phát hiện và khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm dựa vào cộng đồng được dự kiến đến yếu tố mạnh vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định tương lai của quản lý.</p> <p>Theo định nghĩa, nhóm lực lượng đặc nhiệm này là một nhóm có dự án cụ thể thời gian, là nhóm có phương án cụ thể sẽ làm việc cho ra một kết quả khả quan.</p>
Công việc của đội lực lượng đặc biệt	<p>Đội lực lượng đặc nhiệm sẽ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thiết kế một khuôn khổ quản lý toàn diện, tuyển sinh và năng lực tầm xa được phù hợp với sứ mệnh và chiến lược của nhà trường; • Xây dựng cơ sở tiêu chuẩn sử dụng căn bản; • Xác định tuyển sinh và duy trì hoạt động có hiệu quả; • Thúc đẩy gia đình và cộng đồng hiểu biết thêm về tuyển sinh và năng lực quản lý; • Góp phần tăng sự tin tưởng các cổ đông với nhau (tính toàn vẹn, năng lực, độ tin cậy) trong quyết định tuyển sinh và năng lực quản lý. <p>Chủ đề của cuộc thảo luận có thể bao gồm, trong số những thứ khác: Thủ tục thay đổi giới hạn; thủ tục đăng ký mở và chuyển giao trong quận; tuyển dụng và giữ chân học sinh; tiêu chuẩn sử dụng cơ sở; và quy trình xây dựng hoặc đóng cửa trường học.</p> <p>Để thúc đẩy tính rõ ràng, cuộc họp Nhóm lực lượng đặc nhiệm sẽ được mở rộng để quan sát những người không phải là thành viên của lực lượng đặc nhiệm.</p>
Thành phần đội lực lượng đặc nhiệm và chỉ định thời gian	<p>Nhóm lực lượng đặc nhiệm sẽ bao gồm các cá nhân từ 20-30 người, với khoảng hai phần ba là thành viên của cộng đồng và nhân viên một phần ba. Các thành viên của nhân viên sẽ được bổ nhiệm bởi Tổng Giám Đốc. Tất cả các thành viên còn lại của đội lực lượng đặc nhiệm sẽ được lựa chọn bởi ứng dụng. Lựa chọn các thành viên đội lực lượng đặc nhiệm sẽ phản ánh những quan điểm khác nhau của các gia đình và cộng đồng chúng tôi đang phục vụ. Các thành viên đội lực lượng đặc nhiệm sẽ được dự kiến: lắng nghe những ý tưởng của người khác; bày tỏ quan điểm của mình trong khi làm việc hướng tới sự đồng thuận; và đóng góp vào sự phát triển của các khuyến nghị sẽ được trình lên Tổng Giám Đốc</p> <p>Ngày chốt cho tuyển sinh: Thứ sáu, tháng 1 ngày 9, năm 2015 Thông báo cho người nộp đơn: Thứ sáu, tháng 1 ngày 23, năm 2015 Cuộc họp đầu tiên: Thứ 2, tháng 2 ngày 9, năm 2015</p>
Cam kết của các thành viên đội lực lượng đặc nhiệm	<p>Ít nhất 5-7 giờ mỗi tháng cho các cuộc họp; thêm thời gian để đáp ứng chuẩn bị và thông tin điện tử bên ngoài của các cuộc họp. Thành viên phải:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cam kết tham dự tối thiểu 4-6 theo lịch trình các cuộc họp của đội lực lượng đặc nhiệm giữa tháng hai và tháng năm của năm 2015 và khoảng 10 cuộc họp giữa tháng 9 năm 2015 và tháng 3 năm 2016, và • Có hộp thư email để truy cập <p>Các cuộc họp sẽ diễn ra từ 6:30-9:00 giờ chiều ngày thứ hai vào buổi tối: Tháng 2 ngày 09 Tháng ba, ngày 09, 23 Tháng tư ngày 06, 20 Tháng năm ngày 11</p> <p>Ngày dự kiến cho năm học 2015-16: Tháng 9 ngày 28 Tháng 10 ngày 12, 26 Tháng 11 ngày 09 Tháng 12 ngày 14 Tháng 1 ngày 11, 25 Tháng 2 ngày 8, 22</p> <p>Tất cả các cuộc họp sẽ được tổ chức tại Trung tâm cơ sở giáo dục, 11200 93 Ave., Maple Grove.</p>

Nguồn năng lượng được cung cấp:	Các nhân viên trong quận và các nguồn lực bên ngoài (khi cần thiết) sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ hành chính cho các cuộc họp.
Ngày kết thúc (đội lực lượng đặc nhiệm giải tán)	Trong tháng 3 năm 2016, đội lực lượng đặc nhiệm sẽ trình bày những phát hiện và khuyến nghị của mình cho tổng giám đốc thời điểm đó, lúc đó đội lực lượng đặc nhiệm sẽ được giải tán.